



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทตำแหน่ง : กลุ่มวิชาการ	ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง :
ชื่อสายงาน : การสอนระดับต่ำกว่าปริญญา	<ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ - อาจารย์ ระดับเชี่ยวชาญ - อาจารย์ ระดับชำนาญการพิเศษ - อาจารย์ ระดับชำนาญการ - อาจารย์ ระดับปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์	
<p>ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง การให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียน โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงาม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังต่อไปนี้</p>	

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง				
ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญ	ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้ในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 	<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 	<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย 	<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการจัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการในการสอนได้ สร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ผู้เรียน 	<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการในการสอนได้ สร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียนการสอน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญ	ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ พัฒนางาน ด้านการเรียนการสอน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน การเรียนการสอนที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการ ปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่มี ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความชำนาญงานสูงมากในงานด้าน การเรียนการสอน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ มาตรฐานการเรียนการสอน หรือ งานพัฒนา ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน การเรียนการสอน มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับหน่วยการเรียนการสอน ที่มีขอบเขต เนื้อหาของงาน หลากหลายและมีขั้นตอนการ ทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น พิเศษ ตลอดจนกำกับ ตรวจสอบ งานการเรียนการสอนเพื่อให้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ มาตรฐานการเรียนการสอนซึ่งต้อง มีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน หรือเฉพาะทาง และนำมาประยุกต์ ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับ เนื้อหาของงานการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ ยุ่งยากมากและและมีขอบเขต กว้างขวางมากหรือถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน - ปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาให้ คำแนะนำ หรือปรับปรุง ผสมผสานองค์ความรู้ ระหว่าง สาขาที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง				
ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญ	ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือ ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถานศึกษา	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อาจารย์ระดับปฏิบัติการ และ ๒. ดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับปฏิบัติการ - วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี - วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี - วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อาจารย์ระดับปฏิบัติการ และ ๒. ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งอาจารย์ระดับปฏิบัติการ และ ๒. ดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งอาจารย์ระดับปฏิบัติการ และ ๒. ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด